
 

148. löggjafarþing 2017–2018.
Þingskjal 337  —  241. mál.

Fyrirspurn

til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um kostnað
við Landeyjahöfn og Vestmannaeyjaferju.

Frá Birni Leví Gunnarssyni.

1. Hver er rekstrarkostnaður, stofnkostnaður og viðhaldskostnaður Landeyjahafnar? Svar
óskast með sundurliðuðum árlegum kostnaði frá árinu 2010.

2. Hvaða kostnaður, ef einhver, hefur verið greiddur af íslenska ríkinu vegna reksturs ferju
til Vestmannaeyja? Svar óskast með sundurliðuðum árlegum kostnaði frá árinu 2010.

Skriflegt svar óskast.

 


